

ชื่อเรื่อง	การประเมินพฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อม บำรุง
ผู้วิจัย	นายธวัชชัย สำเภา
ตำแหน่ง	ครูพิเศษ
แผนกวิชา	เทคนิคพื้นฐาน
ภาคเรียน	1
ปีการศึกษา	2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการประเมินพฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โดยการจัดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1001 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 43 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการอ่านแบบและเขียนแบบตามมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1001 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินพฤติกรรมการเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1001 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของนักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยภาพรวมนักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง มีพฤติกรรมการเรียน อยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 3.56 (S.D.=0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับดี คือ เวลาเรียน รองลงมาคือความตั้งใจเรียน, การส่งงานที่มอบหมายในเวลาเรียน และด้านที่ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คือ การส่งงานที่มอบหมาย (การบ้าน) ซึ่งสอดคล้องกับ โฮลท์แมน (Holtzman. 1965:17) ได้กล่าวว่ นิสัยทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมทางการเรียนที่แสดงออกอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการใช้เวลา ได้แก่ การรู้จักใช้เวลาได้อย่าง

เหมาะสมในการเรียน และการทำงาน รู้จักแบ่งเวลาว่าควรทำเรื่องใดก่อนหลัง ไม่ผัดผ่อน หลีกเลียง รอเวลา ไม่เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง และยังสอดคล้องกับ ประกายทิพย์ พิชัย (2539:9) ที่ได้ให้คำนิยามความกระตือรือร้นทางการเรียน ว่าหมายถึงความตั้งใจเรียน ถ้ามารู้เมื่อมีข้อสงสัยทางการเรียน ทำงานทันทีเมื่อได้รับมอบหมายจากครู-อาจารย์ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง สนใจสิ่งที่ศึกษาอยู่ในการเรียน และสามารถทำงานให้เสร็จภายในเวลาอันสั้น